

CKP โฉว์กำไรไตรมาส 3 สุดหรู เติบโต 90% และ งวด 9 เดือน พุ่ง 800%

CKP เผยกำไรไตรมาส 3 เติบโตสุดแกร่งกว่า 90% หลังเริ่มขายไฟได้เต็มไตรมาสจากโรงไฟฟ้าทั้ง 3 ประเภท และ
เข้า MSCI Index เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP เปิดเผย
ว่าCKP มีผลการดำเนินงานที่เติบโตสูงต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 3 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้ารวม 1,981 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจาก 997 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปีก่อน ถึง 99% และมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา ค่าตัดจำหน่าย และอัตราแลกเปลี่ยน (EBITDA) 1,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
และมีกำไรสุทธิที่ 182 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

“บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ผลประกอบการมีการเจริญเติบโตสูง เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้การขายไฟ
ฟ้า เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 ที่ สปป.ลาว สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากตามปริมาณน้ำที่มากขึ้นในฤดูฝน และ
โรงไฟฟ้า บางปะอิน โคนเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 (BIC 1) ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เริ่มผลิตไฟฟ้าเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และรับรู้รายได้อย่างเต็มที่ในไตรมาส 3 นี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2556 มีรายได้จากการขายไฟฟ้ารวม
4,022 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนจากรายได้รวม 1,481 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 170% และมีกำไรสุทธิในเก้าเดือนแรกปี
2556 เท่ากับ 198 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 800% ซึ่ง
สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าต่างๆ อย่างเต็มที่นับตั้งแต่ต้นปี”

นางสาวปิยนุช มริตตนะพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน กล่าวว่า “เมื่อต้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้รับการคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้การคำนวณ MSCI Global Small Cap Indices ซึ่งการปรับหุ้นของ
ดัชนี MSCI จะมีผลต่อกองทุนอินเด็กซ์ พันด์ทั่วโลก ที่จะปรับพอร์ตลงทุนตามค่า Benchmark โดยมีผลให้กองทุน
เหล่านี้ให้นำหนักในหุ้นใหม่ที่ถูกนำไปคำนวณเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงวิธีการทางบัญชี เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge Accounting) ได้สำเร็จ ซึ่งจะช่วยให้กำไรสุทธิสะท้อนผลการดำเนิน

งานที่แท้จริงของบริษัทฯ มากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่ไตรมาส 3 นี้เป็นต้นไป”

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ 3 ประเภท ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุน และพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ที่ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงราย รวมถึงซึ่งประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า และไอน้ำจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา